

## **BÁO CÁO**

### **Về việc xử lý vướng mắc đăng ký tàu cá của ông Phạm Văn Nguyên**

Ngày 25/03/2019, bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản tại Trung tâm phục vụ hành chính công có tiếp nhận 01 trường hợp đăng ký thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:

Nguồn gốc phương tiện mua lại của bà Trần Thị Diễm Trang; Sinh năm 1976; CMND số: 361643036; Địa chỉ thường trú: Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ và được Chi cục Thủy sản Cần Thơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số CT - 00520 - TS ngày 07/07/2008.

Tuy nhiên hồ sơ đăng ký do ông Phạm Văn Nguyên cung cấp cho Bộ phận 01 cửa của Trung tâm phục vụ hành chính công không có hồ sơ gốc của tàu cá (theo bộ thủ tục phải có hồ sơ gốc), mà thay vào đó là Công văn số 109/CCTS ngày 15/02/2019 của Chi cục Thủy sản Cần Thơ xác nhận đủ điều kiện đăng ký tàu cá do bị mối ăn rách nát, không có khả năng khôi phục.

Ngay sau khi nhận hồ sơ, bộ phận chuyên môn của Chi cục Thủy sản An Giang xét thấy bộ hồ sơ mà ông Phạm Văn Nguyên cung cấp chưa đủ so với bộ TTHC và ngày 26/3/2019 Chi cục Thủy sản An Giang đã có Công văn số: 75A/CCTS-KT&PTNL về việc trả hồ sơ ông Phạm Văn Nguyên yêu cầu ông bổ sung hồ sơ còn thiếu. Đồng thời Chi cục Thủy sản An Giang cũng chủ động liên hệ và trao đổi với Chi cục Thủy sản Cần Thơ tìm giải pháp xử lý cho trường hợp thủ tục của ông Phạm Văn Nguyên.

Ngày 5/6/2019 Chi cục Thủy sản An Giang có nhận được Công văn của Chi cục Thủy sản Cần Thơ về việc xác nhận chủ sở hữu tàu cá số CT - 00520 - TS là thuộc quyền sở hữu của bà Trần Thị Diễm Trang và không có tranh chấp về mặt sở hữu và đề nghị Chi cục Thủy sản An Giang hỗ trợ cho bên mua tàu cá là ông Phạm Văn Nguyên được tiến hành đăng ký thủ tục tại An Giang.

Do đây là trường hợp ngoại lệ, không được quy định trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang nên Chi cục Thủy sản đã chủ động mời: Văn phòng UBND tỉnh; Đại diện Lãnh đạo Trung tâm phục vụ Hành chính công; Sở tư pháp; Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải (giấy mời số 68/GM-SNNPTNT ngày 28/06/2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT).

Qua biên bản buổi họp ngày 03/07/2019 tại phòng họp Sở Nông nghiệp và PTNT các thành viên dự họp thống nhất đề xuất của Chi cục Thủy sản về việc chứng nhận cấp giấy đăng ký tàu cá cho trường hợp ông Phạm Văn Nguyên. Và ngay trong ngày 3/7/2019 Chi cục Thủy sản đã chủ động thông báo đến ông

Phạm Văn Nguyên đến đăng ký thủ tục và Chi cục đã cấp giấy cho ông ngay trong ngày.

Trên đây là báo cáo của Chi cục Thủy sản về việc giải quyết hồ sơ đăng ký tàu cá của ông Phạm Văn Nguyên./.

**Nơi nhận:**

- Lãnh đạo Sở NN&PTNT;
- TTDVHC công;
- Phòng KSTTHC tỉnh;
- Lưu: VT, HCTH, TCH.

**CHI CỤC TRƯỞNG**



**Trần Phùng Hoàng Tuấn**